

CÔNG ĐOÀN CÔNG TY ĐÓNG TÀU HẠ LONG: ĐẨY MẠNH PHÒNG TRÀO PHÁT HUY SÁNG KIẾN, CẢI TIẾN KỸ THUẬT

🌟 HẢI PHÒNG

6 tháng đầu năm 2022, với diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 cũng như những bất ổn về chính trị, xung đột ở một số khu vực trên thế giới đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Đóng tàu Hạ Long. Trong bối cảnh đó, đơn vị đã nỗ lực khắc phục khó khăn tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến thị trường, duy trì hoạt động sản xuất, đảm bảo việc làm và thu nhập, đời sống của người lao động. Đóng góp vào thành công đó có phần không nhỏ của tổ chức Công đoàn Công ty đóng tàu Hạ Long.

*Chạy thử Tàu Emerald
Azzurra tại Công ty
Đóng tàu Hạ Long*

Để thực hiện tốt vai trò đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, Công đoàn công ty thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động vào những dịp Tết Nhâm Dần 2022, “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động” năm 2022; tổ chức thăm hỏi tặng quà công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 100% CBCNV,...

Bên cạnh đó, thực hiện tốt vai trò đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, Công đoàn công ty thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của người lao động vào những dịp Tết Nhâm Dần 2022, “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động” năm 2022; tổ chức thăm hỏi tặng quà công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho 100% CBCNV,...

Các phong trào thi đua được BCH Công đoàn Công ty phát động và triển khai đến các công đoàn bộ phận. Động viên đoàn viên, CNVCLĐ tích cực thi đua lao động sản xuất, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác, phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022 của công ty.

Trong các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và được khen thưởng các cấp. Một trong những điển hình tiên tiến đó là anh Nguyễn Văn Định – Tổ trưởng sản xuất Tổ lắp ráp 1, phân xưởng Vở 2. Sinh năm 1987 tại huyện Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình, anh Định hiện là thợ lắp ráp vỏ tàu thủy bậc 3/5. Nhiệm vụ tổ sản xuất được giao là thi công lắp ráp, đấu đấu các sản phẩm đóng mới trên triển và các công việc trang bị công nghệ khác khi có yêu cầu từ phân xưởng



UVBTV Công đoàn Công ty Đóng tàu Hạ Long Phan Thúc Hải trao quà cho CNLĐ

giao phó. Đây là công việc yêu cầu mỗi người thợ phải có trình độ, hiểu biết kỹ thuật, nhiều kinh nghiệm, có tâm huyết với nghề, cẩn thận, sắp xếp công việc khoa học, giám sát theo dõi chặt chẽ, có tầm bao quát và đánh giá đối với từng sản phẩm.

Trên cương vị là người tổ trưởng tổ sản xuất, anh Nguyễn Văn Định luôn động viên các tổ viên trong tổ hăng say làm việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; hướng dẫn, kèm cặp những thợ mới để nâng cao được kiến thức chuyên môn và tay nghề để có thể thực hiện các công việc có yêu cầu cao về kỹ thuật. Trong công việc, anh luôn phối hợp chặt chẽ với ban lãnh đạo phân xưởng bàn về kế hoạch, giải pháp để đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng cũng như tiến độ thi công, đáp ứng kịp thời yêu cầu sản xuất.

Trong quá trình lao động sản xuất, anh Định luôn nêu cao tinh thần lao động sáng tạo, phát huy nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật đã được áp dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả cao. Một số SKKN tiêu biểu như: “Dùng máy hàn trần để cắt chuẩn tổng đoạn”. Anh đã tận dụng máy hàn trần đi theo máy Esab của công ty hoán cải lắp ray với mỏ cắt, dùng để cắt trần các tổng đoạn trước và sau khi đấu đà, có thể cắt phần dưới đáy qua xương tạo được đường cắt thẳng và đẹp. Với SKKN: “Cân chỉnh tổng đoạn bằng kích 300T đảm bảo kích thước, trị số theo tiêu chuẩn kỹ thuật, tiết kiệm nhân công, nguyên nhiên vật liệu”, anh Định cho biết thêm: “Sau khi cắt chuẩn các tổng đoạn dưới bãi trước khi đấu đà, ta có thể dùng kích 300T chỉnh các tổng đoạn khi không có cầu. Như vậy tiết kiệm được thời gian không phải chờ đợi móc cầu lần 2. Tiết kiệm được chi phí, nhân công phục vụ mà vẫn đảm bảo được kích thước tiêu chuẩn của các tổng đoạn như thông số tâm, khoảng sườn, thủy bình của các tổng đoạn”.

Với những đóng góp của mình, anh Nguyễn Văn



Anh Nguyễn Văn Định - Lao động xuất sắc, tiêu biểu tại Hội nghị biểu dương CB, CN, LĐ xuất sắc, tiêu biểu ngành GTVT 2021

Định liên tục được công nhận là Lao động tiên tiến, Đoàn viên Công đoàn xuất sắc các năm 2019, 2020, 2021. Vinh dự hơn, trong những ngày cuối tháng 8, tại Hội nghị biểu dương công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) xuất sắc, tiêu biểu ngành GTVT năm 2021 được tổ chức ở Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội), anh Nguyễn Văn Định là một trong những CNVCLĐ xuất sắc được Công đoàn GTVT Việt Nam tặng Bằng khen. 🇻🇳